

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LAI CHÂU**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-KTN

Lai Châu, ngày tháng 10 năm 2023

V/v phối hợp với ngành Ngân hàng
triển khai kết nối ngân hàng -
doanh nghiệp và tăng khả năng hấp
thụ vốn tín dụng của nền kinh tế

Kính gửi:

- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố;
- Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh.

Thực hiện Công văn số 6937/NHNN-TD ngày 05/9/2023 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc phối hợp chỉ đạo triển khai kết nối ngân hàng - doanh nghiệp, tăng khả năng hấp thụ vốn của nền kinh tế.

Để tiếp tục triển khai thực hiện tốt Chương trình kết nối Ngân hàng - Doanh nghiệp và các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho người dân, hợp tác xã và doanh nghiệp trong tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và đơn vị liên quan phối hợp với ngành Ngân hàng trên địa bàn triển khai thực hiện những nội dung sau:

1. Các sở, ban, ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

Chủ động xem xét, đánh giá, nhận diện các khó khăn vướng mắc của người dân, hợp tác xã và doanh nghiệp thuộc các ngành, lĩnh vực, đặc biệt chú trọng xem xét, đánh giá khó khăn, vướng mắc về nguồn vốn cho sản xuất kinh doanh để phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Lai Châu chỉ đạo tổ chức tín dụng trên địa bàn triển khai các giải pháp tháo gỡ, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp tiếp cận, hấp thụ vốn tín dụng ngân hàng để phát triển sản xuất kinh doanh.

Tích cực phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Lai Châu và ngành Ngân hàng trên địa bàn: (i) Đẩy mạnh triển khai có hiệu quả Chương trình kết nối Ngân hàng - Doanh nghiệp nhằm tăng cường thông tin, đối thoại trực tiếp giữa ngân hàng và khách hàng trên địa bàn, nắm bắt nhu cầu thực tế hỗ trợ của doanh nghiệp, các vướng mắc phát sinh để kịp thời xử lý, tháo gỡ; (ii) Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền để người dân, doanh nghiệp nắm bắt

được chủ trương, chính sách của ngành ngân hàng, nhất là các chương trình, chính sách tín dụng ưu đãi, từ đó chủ động tiếp cận tín dụng ngân hàng.

Hỗ trợ, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, hợp tác xã và người dân được dễ dàng, thuận tiện trong thực hiện các thủ tục hành chính, như: Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thủ tục xác nhận, công chứng, xác định giá trị tài sản thế chấp, xử lý tài sản đảm bảo,... từ đó tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức tín dụng trên địa bàn trong việc cho vay, thu hồi nợ được nhanh chóng, cải cách thủ tục hành chính và mở rộng tín dụng.

Quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện cho các tổ chức tín dụng trên địa bàn trong quá trình thực hiện cho vay các chương trình tín dụng theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và cho vay các lĩnh vực tiềm năng, thế mạnh phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Phối hợp chặt chẽ với Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh triển khai thực hiện các Chương trình tín dụng theo gói hỗ trợ tại Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình và các Chương trình tín dụng thực hiện 03 Chương trình mục tiêu Quốc gia.

2. Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Lai Châu

Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và đơn vị liên quan, tổ chức các Hội nghị kết nối giữa ngân hàng và khách hàng trên địa bàn, mời Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh dự và chỉ đạo. Năm 2023, phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư, lồng ghép nội dung kết nối ngân hàng - doanh nghiệp, tăng khả năng hấp thụ vốn tại Hội nghị gặp mặt Doanh nhân, đối thoại Doanh nghiệp do Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức.

Chủ động, phối hợp với một số sở, ngành, đơn vị có liên quan để làm việc với Hiệp hội, doanh nghiệp, tổ chức tín dụng và các địa phương nhằm nắm bắt, đánh giá các khó khăn, vướng mắc liên quan đến việc tiếp cận, hấp thụ vốn tín dụng để kịp thời giải quyết, tháo gỡ hoặc báo cáo Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh để chỉ đạo, tháo gỡ.

Chỉ đạo, đôn đốc, theo dõi các tổ chức tín dụng trên địa bàn trong việc triển khai thực hiện các chương trình, chính sách tín dụng và việc giảm lãi suất, miễn, giảm phí (một cách thực chất) để hỗ trợ người dân, hợp tác xã và doanh nghiệp

phục hồi sản xuất kinh doanh theo chủ trương, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Hội sở tổ chức tín dụng.

Phối hợp với các tổ chức tín dụng và các cơ quan truyền thông của ngành Ngân hàng và của tỉnh tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về các chương trình, chính sách tín dụng của Nhà nước, các chương trình, sản phẩm tín dụng ưu tiên, ưu đãi của các tổ chức tín dụng để người dân, doanh nghiệp biết và tiếp cận chính sách.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định trong hoạt động ngân hàng của các tổ chức tín dụng trên địa bàn, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.

3. Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh

Tích cực phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Lai Châu và ngành Ngân hàng trong công tác thông tin, tuyên truyền về các chương trình, chính sách tín dụng của Nhà nước, các chương trình, sản phẩm tín dụng ưu tiên, ưu đãi của các tổ chức tín dụng đến các doanh nghiệp là thành viên, hội viên để chủ động tiếp cận tín dụng ngân hàng.

Chủ động nắm bắt, tổng hợp các khó khăn, vướng mắc, kiến nghị đề xuất và nhu cầu vay vốn của các thành viên, hội viên, nhất là việc tiếp cận nguồn vốn tín dụng ngân hàng, từ đó kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, tháo gỡ.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- NHNN Việt Nam; (Báo cáo)
- UBND tỉnh: U;
- VP UBND tỉnh: V, C, THCB;
- Lưu: VT, Kt3.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Giàng A Tính